

สรุปข่าวประจำวัน ที่ 18-24 กรกฎาคม 2561

ส.ผู้ส่งออกข้าวไทยประสานพลังกรมการค้าภายในร่วมพัฒนาข้าวไทย

สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยและกรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ (คน.) ประสานพลัง ดำเนินโครงการ ‘พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย’ ลงพื้นที่จัดสัมมนาเสริมสร้างความรู้และชี้แจงมาตรการข้าวของรัฐบาลแก่เกษตรกร ภาคกลาง ณ ศูนย์การเรียนรู้การเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตสินค้าเกษตร อ.เดิมบางนางบวช จังหวัดสุพรรณบุรี หลังจากที่ได้รับการตอบรับอย่างดีจากเกษตรกรเหนือตอนบนในการเปิดโครงการเมื่อเร็ว ๆ นี้

โครงการ ‘พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย’ เป็นหนึ่งใน 4 มิติ ของการขับเคลื่อนพัฒนา ‘เพื่อข้าว-เพื่อชาวนา-เพื่อการค้า และเพื่อประชาสังคม’ ของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ กิจกรรมในวันนี้ มีผู้ร่วมสัมมนาประมาณ 200 คนประกอบด้วยผู้แทนสภาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการค้าข้าวและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่เพาะปลูกภาคกลาง อันได้แก่ จังหวัดสุพรรณบุรี กาญจนบุรี ชัยนาท นครปฐม อยุธยา สิงห์บุรี อ่างทอง และอุทัยธานี

การสัมมนาภายใต้หัวข้อ “ราคาข้าว...ใครกำหนด” ได้รับเกียรติจากวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบิน รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย นายวิจักร วิเศษน้อย อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ และนายณรงค์ ชัยจิตราวัธต์ กรรมการผู้จัดการ โรงสี N.P.S. Rice และที่ปรึกษาสมาคมผู้รวบรวมและจำหน่ายเมล็ดพันธุ์ข้าว ร่วมเสวนา โดยมี นายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษางานการพาณิชย์ภายในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

โอกาสนี้ รองอธิบดีกรมการค้าภายใน นางสาวสุทัศนีย์ ราชเรืองระบินได้ชี้แจงถึงมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรผู้ปลูกข้าวที่รัฐบาลจัดทำขึ้นเพื่อหวังผลในการชะลอผลผลิตที่ออกสู่ตลาดและรักษาเสถียรภาพราคาข้าวให้เหมาะสม ตลอดจนช่วยบรรเทาความเดือดร้อนเรื่องค่าใช้จ่ายในครัวเรือนของเกษตรกร โดยแบ่งออกเป็น 3 โครงการหลัก อันประกอบด้วย 1. โครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมข้าวและสร้างมูลค่าเพิ่มโดยสถาบันเกษตรกร ซึ่งเป็นการชะลอสินเชื่อข้าวเปลือกโดยให้เก็บเข้ายุ้งฉางของเกษตรกรหรือสถาบันเกษตรกร 2. โครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกนาปีและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพข้าว โดยให้เกษตรกรรวบรวมข้าวจากสมาชิกเพื่อแปรรูปหรือจำหน่าย 3. โครงการชดเชยดอกเบี้ยให้ผู้ประกอบการค้าข้าวในการเก็บสต็อก โดยให้ผู้ประกอบการโรงสีเก็บข้าวเข้าสต็อก ระยะเวลา 3-6 เดือน ทั้งนี้รัฐบาลจะชดเชยดอกเบี้ยให้ร้อยละ 3

ในขณะที่ นายวิชัย ศรีประเสริฐ นายกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า “ในโอกาสฉลอง 100 ปีของสมาคมฯ นับเป็นโอกาสอันดีที่เราได้มาพบปะกับพี่น้องชาวนาโดยตรง ได้รับฟังปัญหา และแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันเพื่อช่วยกันทำให้ข้าวไทยเป็นข้าวที่มีคุณภาพตอบโจทย์ความต้องการของตลาด ในขณะที่เดียวกันชาวนาก็จะรับรู้เรื่องสถานการณ์และข้อเท็จจริงเพื่อที่จะได้เตรียมพร้อมรับมืออย่างเท่าทัน เนื่องจากในปัจจุบันการส่งออกข้าวของไทยต้องเผชิญกับการแข่งขันที่สูงมาก จะเห็นว่าทุกประเทศรอบบ้านเราล้วนแต่ส่งออกข้าวทั้งสิ้น เวียดนามส่งออกข้าวเฉลี่ยปีละ 7 ล้านกว่าตัน ในขณะที่กัมพูชาก็ปลูกข้าวที่มีคุณภาพมากยิ่งขึ้น เมียนมาก็มีปริมาณการ

ส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วและยังมีพื้นที่ปลูกข้าวอีกมหาศาลในแถบลุ่มน้ำอิรวดี โดยเฉพาะอย่างยิ่ง อินเดียที่ขณะนี้ประเทศผู้ส่งออกข้าวเป็นอันดับ 1 ของโลก เฉลี่ยแต่ละปีอยู่ที่ 12 ล้านตันซึ่งมากกว่าประเทศไทยที่มีการส่งออกราว 10 ล้านตันต่อไป

“วันนี้ชาวนาไทยเองก็ต้องเร่งปรับตัว เพราะหากถามว่าใครเป็นคนกำหนดราคาข้าวก็ต้องบอกว่าไม่มีใครไปกำหนดได้ เพราะมันขึ้นอยู่กับความต้องการของตลาดโลกและการผลิตของเราที่ต้องให้สมดุลกัน เมื่อไหร่ที่มีของมากกว่าก็ลดลง มีของน้อยแต่ความต้องการมากกว่าก็สูงขึ้น ดังนั้นสิ่งที่จะต้องทำคือทำอย่างไรให้ต้นทุนการผลิตของเราต่ำที่สุด และทำอย่างไรให้ข้าวของเราเป็นที่ต้องการของตลาด คือคุณภาพต้องดีถึงจะแข่งขันได้ ไม่ใช่ทำแล้วขายราคาไหนก็ได้ ความคิดนี้ต้องเปลี่ยนไป พวกเราต้องช่วยกันทำอย่างไรให้ราคาข้าวพัฒนาให้มันดีกว่าใครๆทั้งหมดในโลก”

นายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษางานการพาณิชย์ในประเทศจากกรมการค้าภายใน เปิดเผยว่า “รัฐบาลได้กำหนดมาตรการสินค้าเกษตร รวมทั้งมาตรการสินค้าข้าว เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างเป็นระบบ นำไปสู่เสถียรภาพของราคาสินค้าและรายได้ที่แน่นอนคุ้มค่างกับต้นทุนการผลิตของเกษตรกร อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือปัญหาเรื่องการแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้นโดยทำให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพและตรงความต้องการของตลาด การปกป้องผลประโยชน์ของตนเองให้ได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายข้าวเปลือกไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ”

โครงการ “พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย” จัดขึ้นตามนโยบายการขับเคลื่อนการพัฒนาเศรษฐกิจแบบประชารัฐ เพื่อยกระดับความรู้ความสามารถด้านการผลิต การตลาด และการเงินของเกษตรกร รวมถึงการเรียนรู้ถึงกลไกตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ โดยมุ่งให้เกษตรกรเกิดความตระหนักถึงการปรับตัวด้านการผลิตและการตลาดให้เหมาะสมกับสถานการณ์ โดยผู้บริหารกรมการค้าภายในและสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยร่วมกันจัดคณะลงพื้นที่ต่อเนื่อง ตั้งแต่เดือนกรกฎาคม- กันยายนนี้ เพื่อพบปะผู้แทนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิชากิจชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จาก 30 จังหวัด รวม 8 ครั้ง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ตลอดจนให้ความรู้เรื่องสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าข้าว กลไกตลาดทั้งในและต่างประเทศ

ที่มา คมชัดลึก

รมช.พาณิชย์ นำคณะเดินสายโปรโมทข้าวพรีเมียมในตลาดแคนาดาและสหรัฐ 18-26 ก.ค.

น.ส.ชุติมา บุญยประภัศร รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในช่วงวันที่ 18-26 ก.ค.นี้ ตนเองจะนำคณะผู้แทนการค้าภาครัฐและภาคเอกชนไทยเดินทางเยือนประเทศแคนาดาและสหรัฐอเมริกา เพื่อจัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์ข้าวไทยและกระชับความสัมพันธ์ทางการค้า โดยวันที่ 20 ก.ค.61 ได้จัดกิจกรรมโปรโมทข้าวไทย Healthy Rice Campaign 2018 ร่วมกับ Chef น้อย, Celebrity Chef เจ้าของร้าน PAI Restaurant ซึ่งเป็นร้านอาหารไทยชั้นนำ และได้ชื่อว่าเป็นหนึ่งในร้านอาหารที่ดีที่สุดในโตรอนโต โดยภายในงานได้เชิญผู้นำเข้า/ผู้จัดจำหน่าย สื่อมวลชน Blogger รวมทั้ง Influencer ในวงการอาหารมาร่วมงานและได้เผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวชนิดใหม่ๆ ของไทย อาทิ ข้าวไรซ์เบอร์รี่ ข้าวหอมมะลิแดง และข้าว กข 43 ซึ่งเป็นข้าวที่รัฐบาลไทยกำลังโปรโมทในขณะนี้ รวมทั้งได้ให้แขกร่วมทดลองชิมอาหารไทยหลากหลายเมนูที่ทำจากข้าวดังกล่าว ซึ่งได้รับผลตอบรับเป็นอย่างดี โดยได้ฝากสื่อมวลชนช่วยกันประชาสัมพันธ์บอกต่อให้ชาวแคนาดาได้รับทราบอย่างทั่วถึงต่อไป

นอกจากนี้ ภายในงานยังได้มีการนำเสนอความรู้เกี่ยวกับมาตรฐานข้าวไทยและเครื่องหมายรับรองข้าวหอมมะลิไทย ตลอดจนจัดแสดงผลภัณฑ์นวัตกรรมข้าวไทยที่สะท้อนให้เห็นถึงพัฒนาการของข้าวไทยที่สามารถต่อยอดให้เป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่สามารถเพิ่มมูลค่าทางการตลาด ซึ่งถือเป็นมิติใหม่ของข้าวไทยและมีโอกาสสูงในการขยายตลาดในอเมริกาเหนือได้ในอนาคต

สำหรับการเดินทางเยือนแคนาดาในครั้งนี้ นับเป็นครั้งแรกในรอบหลายสิบปี เป็นโอกาสที่ได้มาเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ข้าวพรีเมียมชนิดอื่นๆ ของไทย นอกจากข้าวหอมมะลิไทยให้เข้าสู่กลุ่มผู้บริโภคชาวอเมริกาเหนือเพิ่มมากขึ้น ทั้งนี้เป็นเรื่องที่น่ายินดีที่ได้รับทราบว่าปัจจุบันร้านอาหารหลายร้านในแคนาดาได้นำข้าวไรซ์เบอร์รี่ขึ้นมาอยู่ในเมนูและได้รับความนิยมเป็นอย่างมาก โดยหลังจากนี้สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโทรอนโต จะได้ผลักดันข้าวคุณภาพดีอื่นๆ ของไทยเพิ่มเติม โดยเฉพาะข้าว กข43 ซึ่งน่าจะสนองความต้องการของผู้บริโภคชาวแคนาดาได้เป็นอย่างดี เนื่องจากปัจจุบันแนวโน้ม Healthy Living กำลังเข้ามาในหมู่ผู้บริโภคชาวแคนาดา ซึ่งข้าวและผลิตภัณฑ์ข้าวเพื่อสุขภาพของไทยเป็นหนึ่งในทางเลือกที่สามารถเจาะตลาดกลุ่มผู้บริโภครดังกล่าวได้

รมช.พาณิชย์ เปิดเผยว่า ในวันที่ 23 ก.ค.61 คณะฯ จะได้เดินทางไปจัดกิจกรรมในลักษณะเดียวกันนี้ในสหรัฐฯ โดยจะจัดที่ร้าน Thaimae Restaurant ในนครนิวยอร์ก โดยมี Chef หงส์ (งามพร้อม ไทยมี) เจ้าของร้าน ซึ่งเป็นที่รู้จักคุ้นเคยเป็นอย่างดีทั้งในเมืองไทยและสหรัฐฯ โดยเป็นเชฟหญิงไทยคนแรกที้ออกรายการ Iron Chef America และร้านได้รับความนิยมจนต้องจองคิวและมีลูกค้าคั่งในสหรัฐฯ มากมาย ซึ่งคาดว่าการทำงานดังกล่าว จะได้รับความสนใจจากผู้เข้าร่วมงานไม่น้อยกว่าที่แคนาดา นอกจากนี้จะยังใช้โอกาสดังกล่าวในการเดินสายพบปะหารือผู้นำเข้า/ผู้จัดจำหน่ายข้าวไทยรายสำคัญในตลาดสหรัฐฯ ฝั่งตะวันออก เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูลสถานการณ์การค้าข้าวไทย-สหรัฐฯ รับฟังอุปสรรคปัญหาในการนำเข้าข้าวไทย ตลอดจนหารือแนวทางขยายตลาดข้าวและช่องทางตลาดใหม่ๆ สำหรับข้าวสี ข้าวเพื่อสุขภาพและผลิตภัณฑ์นวัตกรรมข้าวต่อไป

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

สหรัฐลงแปลงข้าวหอมมะลิปีนี้ เดือนเกษตรเตรียมรับมือ

นายประพัฒน์ ปัญญาชาติรักษ์ ประธานสภาเกษตรกรแห่งชาติ เปิดเผยว่า ขณะนี้สหรัฐอเมริกาประเทศผู้นำเข้าข้าวหอมมะลิอันดับหนึ่งของไทย มูลค่าปีละกว่า 1 หมื่นล้านบาท ได้พัฒนา สายพันธุ์ข้าวหอมมะลิ 3 พันธุ์ และจะเริ่มส่งเสริมปลูกปลายปี 2561 นี้ โดยทั้ง 3 สายพันธุ์มีกลิ่นหอมและความนุ่มเหมือนข้าวหอมมะลิไทย และที่สำคัญสามารถสร้างผลผลิตสูงกว่าไทยมาก ดังนั้นเห็นว่ารัฐบาลต้องเร่งส่งสัญญาณให้เกษตรกรทราบและเร่งพัฒนาสายพันธุ์ข้าวหอมของไทยให้ดียิ่งขึ้น

"เกษตรกรไทยต้องเริ่มตระหนัก และปรับปรุงทั้งความรู้และการพัฒนา การปลูกข้าว เพราะหากสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นลูกค้ารายใหญ่เข้ามาแข่งและ ปลูกเอง ก็จะมีผลกระทบต่อส่งออกของไทยแน่นอน" นายประพัฒน์ กล่าว

ทั้งนี้ จากข้อมูลของกระทรวงพาณิชย์แสดงสถิติการส่งออกข้าวช่วงระยะเวลา 10 ปีที่ผ่านมา พบว่าประเทศไทยส่งออกข้าวหอมมะลิไปตลาดต่างประเทศคิดเป็นสัดส่วน 25% ของมูลค่าการ ส่งออกข้าวทั้งหมดและมีบางปีที่สัดส่วนมากกว่า 30% โดยตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิอันดับ 1 ของไทยตั้งแต่ปี 2545 จนถึงปัจจุบัน คือสหรัฐอเมริกา แต่ตามข้อมูลมีแนวโน้มลดลงตั้งแต่ปี 2557 ที่มีมูลค่าการส่งออกข้าวหอมมะลิปีละราว 5 หมื่นล้านบาท แต่ปัจจุบันมีแนวโน้มลดลงทุกปี รองลงมา คือ จีน 6,300 ล้านบาท และฮ่องกง 4,700 ล้านบาท

สำหรับสาเหตุสำคัญที่การส่งออกข้าวหอมมะลิลดลง เพราะสหรัฐอเมริกาตลาดส่งออกข้าวหอมมะลิอันดับ 1 ของไทย ได้ปรับปรุงพัฒนาข้าวหอมสายพันธุ์ใหม่ถึง 3 สายพันธุ์ โดยมหาวิทยาลัยอาร์แคนซัส พัฒนาข้าวหอมสายพันธุ์จัสมิน Aroma 17 มหาวิทยาลัยลุยเซียนา พัฒนาข้าวหอมสายพันธุ์จัสมิน CLJ 01 คุณสมบัติมีกลิ่นหอมทัดเทียมข้าวหอมมะลิของไทย เมล็ดข้าวสวย มีท้องไข่น้อย ให้ผลผลิตสูงกว่าพันธุ์ข้าวหอมที่มหาวิทยาลัยลุยเซียนา พัฒนาก่อนหน้า 30% (ข้าว Jazzman) โดยให้ผลผลิตสูง 1,645 กิโลกรัม/ไร่ และมูลนิธิวิจัยข้าวแคลิฟอร์เนีย พัฒนาข้าวหอมสายพันธุ์จัสมิน Calaroma 201

ที่มา โพสต์ทูเดย์

พาณิชย์เชื่อ นบข. กำหนดมาตรการช่วยเหลือชาวนาไม่กระทบต่อราคาตลาด

นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยถึงกรณีที่มีข่าวว่า ผู้ประกอบการค้าข้าวบางรายมีความกังวลใจต่อการกำหนดราคาสินค้าโครงการสินเชื่อชะลอการขายข้าวเปลือกและการช่วยเหลือค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพของคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว (นบข.) อาจส่งผลทำให้ราคาตลาดปรับตัวลดลงได้นั้น ข้อเท็จจริงคือราคาสินค้าดังกล่าว ไม่ถือเป็นกรณีนำเข้าตลาดเนื่องจากเป็นราคาที่อัตรา 90% ซึ่งมีผลผลิตออกสู่ตลาดมากและกระจุกตัว จึงน่าจะเป็นราคาที่มีความเหมาะสม ถือเป็นราคาขั้นต่ำเท่านั้น

นอกจากนี้ การที่กำหนดไว้ที่ 90% ก็เพื่อไม่ให้เกิดภาระของรัฐในการเก็บและระบายสต็อกข้าวเมื่อสิ้นสุดโครงการฯ สำหรับราคาที่จะเห็นในปัจจุบันเป็นราคาในช่วงนอกฤดูกาลผลิต ปริมาณข้าวในตลาดมีน้อยมาก ตลาดมีความต้องการมากกว่าผลผลิตที่เหลืออยู่ จึงไม่ใช่ราคาที่สะท้อนราคาข้าวในช่วงที่ผลผลิตออกสู่ตลาด จึงขอเชิญชวนให้เกษตรกรเร่งไปขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตรเพื่อให้สามารถนำข้าวเปลือกเข้าร่วมโครงการชะลอเก็บไว้เพื่อรอราคาจำหน่ายที่เหมาะสม

โดยเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ ยังจะได้รับค่าเตรียมข้าวขึ้นยุ้งหรือค่าฝากเก็บ เพิ่มจากเงินสินเชื่ออีกตันละ 1,500 บาท โดย ธ.ก.ส. จะจ่ายให้พร้อมสินเชื่อก่อนตันละ 1,000 บาท และภายหลังช่วงไถ่ถอน 500 บาท ซึ่งในปีสถาบันเกษตรกรที่เข้าร่วมโครงการฯ จะต้องจัดสรรค่าฝากเก็บบางส่วนให้แก่สมาชิกด้วย จากปีที่ผ่านมาหากฝากไว้กับ สหกรณ์หรือสถาบันเกษตรกร ตัวเกษตรกรจะไม่ได้รับส่วนนี้

นอกจากนั้น ที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายและบริหารจัดการข้าว ยังมีมติให้ความช่วยเหลือเพิ่มเติมโดยเกษตรกรรายย่อยทุกครัวเรือนที่ขึ้นทะเบียนกับกรมส่งเสริมการเกษตร จะได้รับค่าเก็บเกี่ยวและปรับปรุงคุณภาพตามพื้นที่ปลูกข้าวจริง ไร่ละ 1,500 บาท ไม่เกิน 12 ไร่ หรือไม่เกินครัวเรือนละ 18,000 บาท (หรือคิดเป็นตันละประมาณ 2,500-3,750 บาท ตามชนิดข้าว)

ดังนั้น จากมาตรการช่วยเหลือชาวนาดังกล่าว เมื่อคิดรายได้รวมต่อตันจากการเข้าร่วมโครงการฯ เกษตรกรจะได้รับรายได้ ดังนี้ (1) ข้าวเปลือกหอมมะลิ ประมาณตันละ 17,050 บาท (2) ข้าวเปลือกเหนียว ประมาณตันละ 15,450 บาท (3) ข้าวเปลือกเจ้า ประมาณตันละ 12,000 บาท (4) ข้าวเปลือกปทุมธานี ประมาณตันละ 12,900 บาท

ที่มา ฐานเศรษฐกิจ

“พาณิชย์” ปลื้มจัดโปรโมชั่นขายข้าวไทยบน Tmall วันเดียว ทำยอด 443 ตัน มูลค่ากว่า 32 ล้านบาท

นางจันทิรา ยิมเรวัต วิวัฒน์รัตน์ อธิบดีกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ เปิดเผยถึงผลการดำเนินโครงการ Thai Rice Flagship Store บนเว็บไซต์ Tmall.com ที่ได้ดำเนินการมาตั้งแต่วันที่ 19 เม.ย.2561 จนถึง

ปัจจุบัน ว่า ขณะนี้มีสินค้าจากผู้ประกอบการไทยเข้าไปขายในเว็บไซต์แล้วรวม 35 รายการสินค้า (SKUs) ซึ่งเป็นผู้ประกอบการที่ขายสินค้าข้าวและเป็นสมาชิกเว็บไซต์ ThaiTrade.com โดยตั้งแต่เปิดทำการขายแบรนด์สินค้าข้าวที่ขายบน Thai Rice Flagship Store มีการสั่งซื้อรวมกว่า 165,200 ครั้ง ขายได้แล้วกว่า 1,219 ตัน มูลค่าประมาณ 85.25 ล้านบาท (ข้อมูล ณ วันที่ 30 มิ.ย.2561) และกรมฯ กำลังจะผลักดันให้มีจำนวนรายการสินค้าเข้าไปขายใน Thai Rice Flagship Store เพิ่มขึ้นเป็น 60 รายการสินค้าในเดือนก.ค.นี้ เพื่อขยายโอกาสในการส่งสินค้าไทยเข้าสู่ตลาดจีนให้ได้เพิ่มขึ้นต่อไป

ทั้งนี้ ในวันที่ 18 มิ.ย.2561 ที่ผ่านมา ได้มีการจัดโปรโมชั่นออนไลน์บน Thai Rice Flagship Store ร่วมกับ Tmall.com เพื่อส่งเสริมการขายข้าวและผลิตภัณฑ์จากข้าวของไทย ซึ่งได้ดำเนินการเพียงวันเดียว สามารถขายได้ทันที 443 ตัน มูลค่ากว่า 32 ล้านบาท ถือว่าประสบความสำเร็จในการจัดกิจกรรมโปรโมตสินค้าข้าวไทย หลังจากที่ยกก่อนหน้านี้ เคยประสบความสำเร็จในการเปิดจำหน่ายทุเรียนล่วงหน้าเมื่อวันที่ 17-19 เม.ย.2561 สามารถขายได้ถึง 1.3 แสนลูก หรือ 350 ตัน มูลค่า 70 ล้านบาทแล้ว

นางจันทิรา กล่าวว่ เมื่อวันที่ 10-12 ก.ค.2561 คณะผู้แทนจากบริษัท อาลีบาบา กรุ๊ป ได้เดินทางมาเยือนไทยเพื่อทำการคัดเลือกสินค้าในกลุ่มสินค้าที่มีศักยภาพเพิ่มเติม ประกอบด้วยอัญมณีและเครื่องประดับ สินค้าหัตถกรรม ยางพารา และกล้วยไม้ไทย เพื่อนำเข้าสู่ตลาดจีนผ่านการประมูลทางอิเล็กทรอนิกส์ (e-auction) โดยขณะนี้ กำลังอยู่ระหว่างการประสานงานร่วมกับผู้ประกอบการของไทย

ส่วนการผลักดันลำไยไทยเข้าไปขายใน Tmall.com กรมฯ ได้มีการติดตามความคืบหน้าการขายลำไยของบริษัท มาตา จำกัด และสหกรณ์จอมทอง ที่ได้มีการตกลงกับทาง Tmall.com ก่อนหน้านี้ ที่จะสั่งซื้อลำไยของไทย มูลค่าประมาณ 200 ล้านบาท เพื่อนำไปจำหน่ายในเว็บไซต์ และกำลังอยู่ระหว่างการเจรจา กับ Tmall.com เพื่อส่งเสริมผลไม้อื่นๆ ของไทยเข้าไปจำหน่าย เช่น มังคุด มะม่วง มะพร้าว น้อยหน้า เงาะ เป็นต้น

นอกจากนี้ จะมีการจัดกิจกรรมเจรจาจับคู่ธุรกิจระหว่าง Tmall.com กับเกษตรกรไทย ผู้ประกอบการในส่วนภูมิภาค เพื่อคัดเลือกสินค้าที่จะนำไปวางจำหน่ายเพิ่มเติมบน Thai Rice Flagship Store รวมถึงการผลักดันสินค้าไทยที่มีศักยภาพอื่นๆ เช่น เครื่องสำอาง ผลิตภัณฑ์บำรุงผิว สินค้าแฟชั่น และชุดชั้นในสตรี เข้าไปจำหน่ายใน Tmall.com เพิ่มขึ้นด้วย

สำหรับกิจกรรมอื่นๆ จะมีการเปิดตัว Thai Rice Flagship Store และข้าว กข 43 ในตลาดจีน ในเดือน พ.ย.-ธ.ค.2561 เพื่อโปรโมตข้าวไทยและข้าว กข 43 ซึ่งเป็นข้าวชนิดใหม่ของไทย ที่เหมาะสำหรับการบริโภคของกลุ่มคนรักสุขภาพ ขณะเดียวกัน จะติดตามขอข้อมูลและระบบรายงานผลการซื้อขายแบบ Real Time บน Thai Rice Flagship Store เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากอาลีบาบา มาใช้ในการสร้างมูลค่าเพิ่มให้กับสินค้าและผลผลิตสินค้าให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค ซึ่งจะช่วยยกระดับสินค้าไทยให้มีมาตรฐานและแข่งขันได้ในทุกตลาด

ที่มา Commerce News Agency

ก.เกษตรฯ เร่งระดมความเห็นจัดทำโครงการและมาตรการพัฒนาอาชีพเกษตรกรหลังฤดูทำนาปี ให้สอดคล้องความต้องการตลาด

นายเกษฎา บุญราช รมว.เกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยว่ กระทรวงฯ ต้องการรักษาเสถียรภาพราคาข้าวไม่ให้ตกต่ำกว่าต้นทุนการผลิตของชาวนา จึงได้จัดทำโครงการปลูกพืชอื่น ๆ หลังฤดูทำนาปี สำหรับสถานการณ์การผลิตข้าว ปัจจุบันพบว่า ข้าวมีผลผลิตส่วนเกินจากความต้องการตลาด โดยไทยมีพื้นที่เพาะปลูกทั้งประเทศประมาณ

71.8 ล้านไร่ ปริมาณผลผลิตประมาณ 32.63 ล้านตัน ขณะที่ความต้องการทั้งในและนอกประเทศเฉลี่ย 5 ปี ประมาณ 30.88 ล้านตัน ดังนั้นจึงเกิดผลผลิตส่วนเกิน 1.75 ล้านตัน เมื่อกำหนดกลับเป็นพื้นที่จะมีเนื้อที่ปลูกข้าว มากเกินความต้องการ 2.6 ล้านไร่

"แนวทางพัฒนาอาชีพเกษตรกรกรรมหลังฤดูทำนาปีนั้น ไม่ว่าจะกระทรวงเกษตรฯ จะสนับสนุนเกษตรกรกรเลือก ทำการเกษตรกรรมชนิดใด เมื่อผลผลิตทางการเกษตรชนิดนั้นออกมาแล้วต้องมีตลาดรองรับชัดเจน จึงได้ใช้รูปแบบ หนทางตลาดตามแนวทางประชารัฐ (จับคู่ธุรกิจเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร กับภาคเอกชน) เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ ภาครัฐ เกษตรกร เอกชน และภาคส่วนที่เกี่ยวข้องร่วมกันกำหนดแนวทางการผลิต ตั้งแต่ ต้นน้ำ กลางน้ำ ปลายน้ำ"

ทั้งนี้ เชื่อมั่นว่า การปรับเปลี่ยนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการจะช่วยให้เกษตรกรมีรายได้เพิ่มขึ้น และอาชีพมีความมั่นคง ช่วยให้ราคาข้าวซึ่งเป็นสินค้าเกษตรหลักของประเทศมีเสถียรภาพ ลดการนำเข้าข้าวสาลีมา ใช้ในอุตสาหกรรมอาหารสัตว์ อุตสาหกรรมอาหารสัตว์มีวัตถุดิบใช้อย่างมั่นคง ประหยัดทรัพยากรน้ำและสามารถ นำมาใช้ประโยชน์ด้านอื่นได้ทั่วถึง มีวัตถุดิบสินค้าเกษตรเพียงพอที่จะนำมาใช้ในการผลิตเอทานอลมาเป็นพลังงาน ทดแทน ซึ่งกระทรวงเกษตรฯ จะเร่งประชุมภาครัฐ เอกชน เกษตรกร เพื่อตรวจสอบข้อมูล และระดมความคิดเห็น สำหรับจัดทำโครงการและมาตรการ โดยขอความเห็นชอบต่อคณะรัฐมนตรีต่อไป

สำหรับในรายการพืชอื่นๆ นั้นมีข้าวโพดเลี้ยงสัตว์เป็นทางเลือกหนึ่งและมีพืชใช้น้ำน้อยอื่นๆ ด้วย แต่มัน สำปะหลังนั้นไม่ได้อยู่ในรายการพืชอื่นๆ หลังฤดูทำนาปี อย่างไรก็ตาม ในส่วนของมันสำปะหลัง กระทรวงฯ พิจารณาว่าเป็นพืชอีกชนิดหนึ่งซึ่งมีอนาคตที่จะปรับปรุง พัฒนาเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตอย่างต่อเนื่อง

ขณะที่พืชเศรษฐกิจหลักอีกหลายชนิดที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่าอย่างข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ ที่ปัจจุบันผลผลิตไม่ เพียงพอกับความต้องการของตลาด โดยข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีเนื้อที่เพาะปลูกประมาณ 6.71 ล้านไร่ ปริมาณผลผลิต 5.03 ล้านตัน ส่วนความต้องการตลาดเฉลี่ยปีละประมาณ 7.95 ล้านตัน ดังนั้นตลาดต้องการเพิ่มอีกถึง 2.92 ล้าน ตัน จึงเห็นควรเพิ่มพื้นที่ปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รัฐบาลจึงมีนโยบายสนับสนุนให้เกษตรกรปรับเปลี่ยนจากการปลูก ข้าวนาปรังไปปลูกพืชอื่นที่ตลาดมีความต้องการ และให้ผลตอบแทนที่สูงกว่า โดยคำนึงถึงสภาพพื้นที่เหมาะสมตาม Agri-Map ซึ่งกรณีการปลูกข้าวโพดเลี้ยงสัตว์ รุ่นที่ 2 ช่วงพฤษภาคม-กุมภาพันธ์ จะตรงกับช่วงนาปรังพอดี และ ข้าวโพดเลี้ยงสัตว์มีอายุเก็บเกี่ยว 120 วัน ซึ่งเกษตรกรจะสามารถทำนาปีต่อได้เลย

สำหรับมันสำปะหลังโรงงาน กระทรวงฯ ไม่ได้มีนโยบายในส่งเสริมปลูกมันสำปะหลังทดแทนการปลูกข้าว แต่จะเน้นการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตในพื้นที่ปลูกมันสำปะหลังเดิม เนื่องจากมันสำปะหลังเป็นพืชที่ไม่เหมาะสม ในพื้นที่ปลูกข้าว มีระยะเวลาเก็บเกี่ยวช่วง 8-12 เดือน อีกทั้งส่งผลให้ดินขาดความอุดมสมบูรณ์ ไม่เหมาะแก่การ ปลูกข้าว โดยปัจจุบันไทยมีเนื้อที่เพาะปลูกมันสำปะหลัง 8.29 ล้านไร่ ผลผลิตรวม 27.24 ล้านตัน ขณะที่ความ ต้องการอยู่ที่ 40.75 ล้านตัน จึงยังต้องการผลผลิตเพิ่มอีก 13.51 ล้านตัน ซึ่งไทยยังต้องนำเข้าจากต่างประเทศเพื่อ แปรรูปและส่งออก

ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)

กรมการค้าภายใน ร่วมกับสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทยจัดโครงการเสริมความรู้ ชี้แจงมาตรการข้าว ของรัฐบาลแก่เกษตรกร “ภายใต้โครงการ ‘พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย’

เมื่อวันที่ 13 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ณ บ้านโป่งแดงใหม่ ตำบลทรายขาว อำเภอบางแพน จังหวัดเชียงราย นายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษางานการพาณิชย์ในประเทศ จาก กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์เปิดเผยว่า

รัฐบาลได้กำหนดมาตรการสินค้าเกษตร รวมทั้งมาตรการสินค้าข้าว เพื่อเสริมสร้างการพัฒนาอย่างเป็นระบบ นำไปสู่เสถียรภาพของราคาสินค้าและรายได้ที่แน่นอนคุ้มค่างับต้นทุนการผลิตของเกษตรกร อีกทั้งยังเตรียมความพร้อมเพื่อรับมือปัญหาเรื่องการแข่งขันทางการค้าที่สูงขึ้นโดยทำให้เกษตรกรตระหนักถึงความสำคัญของการพัฒนาการผลิตให้มีคุณภาพและตรงความต้องการของตลาด การปกป้องผลประโยชน์ของตนเองให้ได้รับความเป็นธรรมในการจำหน่ายข้าวเปลือกไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ

ร.ต.ท. เจริญ เหล่าธรรมทัศน์ นายกสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า “ภายใต้โครงการ ‘พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย’ ผู้บริหารกรมการค้าภายในและสมาคมฯ จะร่วมกันจัดคณะลงพื้นที่ตั้งแต่เดือนนี้ไปจนถึงสิ้นเดือนกันยายนเพื่อพบปะผู้แทนเกษตรกร กลุ่มเกษตรกร สหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ตลอดจนผู้ประกอบการและหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องในพื้นที่จาก 30 จังหวัด รวม 8 ครั้ง เพื่อชี้แจงทำความเข้าใจนโยบาย หลักเกณฑ์ วิธีปฏิบัติ ตามมาตรการช่วยเหลือเกษตรกรและการรักษาเสถียรภาพราคาข้าว ตลอดจนให้ความรู้เรื่องสถานการณ์การผลิตและการตลาดสินค้าข้าว กลไกตลาดทั้งในและต่างประเทศ”

นอกจากนี้ยังมีการสัมมนาหัวข้อเรื่อง “ราคาข้าว...ใครกำหนด” โดยวิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิได้แก่ นางสาวพัชรี พัยควงษ์ ผู้อำนวยการกองส่งเสริมการค้าสินค้าเกษตร 2 กรมการค้าภายใน และ นายวิจักร วิเศษน้อย อดีตที่ปรึกษารัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ ตลอดจน นายวิจิต เหล่าธรรมทัศน์ ผู้แทนผู้ประกอบการโรงสีข้าว เข้าร่วมเสวนา โดยมี นายสมชาติ สร้อยทอง ที่ปรึกษางานการพาณิชย์ภายในประเทศ กระทรวงพาณิชย์ เป็นผู้ดำเนินรายการ

สำหรับโครงการ ‘พลังประชารัฐ พัฒนาข้าวไทย’ เป็นหนึ่งใน 4 มิติ แห่งการขับเคลื่อนพัฒนา ‘เพื่อข้าว-เพื่อชาวนา-เพื่อการค้า และเพื่อประชาสังคม’ ของสมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย เนื่องในโอกาสครบรอบ 100 ปี การก่อตั้งสมาคมฯ ทั้งนี้มีผู้ร่วมสัมมนาประมาณ 200 คนประกอบด้วยผู้แทนสภาเกษตรกร กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ และกลุ่มเกษตรกรอื่นๆ กลุ่มสหกรณ์ วิสาหกิจชุมชน ผู้ประกอบการค้าข้าว ตลอดจนหน่วยงานภาครัฐที่เกี่ยวข้องจากจังหวัด เชียงราย เชียงใหม่ พะเยา ลำปาง แพร่ เข้าร่วม

ที่มา สำนักข่าว กรมประชาสัมพันธ์

xx

เวียดนาม

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา ราคาข้าวขาว 5% ปรับลดลงมาอยู่ที่ระดับ 390-395 เหรียญสหรัฐต่อตัน (ซึ่งถือเป็นระดับต่ำที่สุดนับตั้งแต่เดือนตุลาคมปีที่ผ่านมา) จากระดับ 405-420 เหรียญสหรัฐต่อตัน เมื่อสัปดาห์ก่อน ท่ามกลางภาวะที่อุปทานข้าวในตลาดมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากการที่มีผลผลิตข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน-ใบไม้ร่วง (the summer-autumn crop) ในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงกำลังออกสู่ตลาดเป็นจำนวนมาก อย่างไรก็ตามหลังจากที่ได้เกิดฝนตกหนักในช่วงที่กำลังมีการเก็บเกี่ยวข้าวจากอิทธิพลของพายุซินติญาได้ส่งผลให้ราคาขายขยับขึ้นมาประมาณ 5-10 เหรียญสหรัฐต่อตัน ในช่วงไม่กี่วันที่ผ่านมา เนื่องจากผู้ค้าข้าวไม่สามารถหาซื้อข้าวได้เพียงพอตามที่ต้องการ

มีรายงานว่า การส่งออกข้าวเวียดนามไปยังประเทศจีนได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงในช่วงครึ่งแรกของปี โดยเฉพาะอย่างยิ่งในเดือนมิถุนายน จากการที่จีนมีข้อกำหนดที่เข้มงวดเกี่ยวกับสินค้าข้าวที่นำเข้า

ในช่วงเดือนมกราคม-เดือนพฤษภาคมการส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนมีจำนวนประมาณ 884,000 ตัน มูลค่ากว่า 440 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยปริมาณลดลง 21.1% และมูลค่าลดลง 7.6% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี

ก่อน โดยในเดือนมิถุนายนประเทศจีนนำเข้าข้าวเวียดนามประมาณ 48,000 ตัน ลดลงประมาณ 112,000 ตัน จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และถือเป็นปริมาณส่งออกที่ต่ำที่สุดนับตั้งแต่ปี 2016 ที่ผ่านมา

วงการค้าข้าวระบุว่า การส่งออกข้าวไปจีนที่ลดลงอย่างมากนั้น เนื่องจากทางการจีนมีการเข้มงวดการนำเข้าข้าวมากยิ่งขึ้น จากการที่ทางการมีการปรับปรุงนโยบายนำเข้าจากต่างประเทศเมื่อช่วงปลายปีที่ผ่านมา และในขณะนี้ผู้ส่งออกเวียดนามเพียง 22 ราย เท่านั้นที่สามารถส่งออกข้าวไปยังจีนได้จากจำนวนผู้ส่งออกของเวียดนามที่มีทั้งหมดประมาณ 150 ราย และเมื่อช่วงต้นปีที่ผ่านมาทางการจีนได้ระงับการนำเข้าข้าวจากผู้ส่งออกเวียดนาม 3 ราย หลังจากที่มีการตรวจพบเมล็ดวัชพืชในข้าวหักที่ส่งไปยังประเทศจีน นอกจากนี้ทางการจีนได้ควบคุมปริมาณการนำเข้าข้าวหักตั้งแต่ช่วงปลายปีที่ผ่านมา ซึ่งเป็นเหตุให้ผู้ส่งออกข้าวเวียดนามต้องหยุดการส่งออกข้าวไปทางภาคเหนือที่มีชายแดนติดกับประเทศจีน

และตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมเป็นต้นไป ทางการจีนได้มีการกำหนดอัตราภาษีนำเข้าใหม่เป็น 50% สำหรับข้าวเหนียวซึ่งสูงกว่าอัตราเดิมถึง 45% (เดิมกำหนดไว้ที่ 5%) ซึ่งเวียดนามมีการส่งออกข้าวเหนียวจำนวนมากกว่า 1 ล้านตันต่อปีไปยังประเทศจีนในปี 2016 และ 2017

ทั้งนี้ ทางการจีนได้ปรับขึ้นภาษีนำเข้าข้าวจากประเทศสมาชิกอาเซียน (ASEAN countries) โดยข้าวเปลือกปรับเป็นอัตรา 50% และข้าวหัก 5% และมีผลตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคมที่ผ่านมา ซึ่งกรณีนี้ส่งผลกระทบต่อ การส่งออกข้าวของเวียดนามเป็นอย่างมาก

มีรายงานว่า พื้นที่เพาะปลูกข้าวฤดูการผลิตฤดูร้อน-ใบไม้ร่วง (the summer-autumn crop) ทางภาคใต้ โดยเฉพาะในเขตที่ราบลุ่มแม่น้ำโขงมีประมาณ 10.625 ล้านไร่ ซึ่งคาดว่าจะมีผลผลิตข้าวประมาณ 9.5 ล้านตัน เพิ่มขึ้น 279,700 ตันจากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ที่มา Oryza.com และสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครโฮจิมินห์

กัมพูชา

กระทรวงพาณิชย์ (the Ministry of Commerce) ระบุว่า ในขณะนี้ราคาข้าวขาวได้ปรับตัวลดลงประมาณ 15% ซึ่งทำให้กระทรวงพาณิชย์ต้องเร่งดำเนินการเพื่อยับยั้งการลดลงของราคาข้าวขาว โดยกระทรวงพาณิชย์ได้เริ่มร่วมมือกับหน่วยงานท้องถิ่นเพื่อรวบรวมข้อมูลในพื้นที่หลักที่เป็นแหล่งผลิตข้าว ได้แก่ จังหวัดพระตะบอง, กำปงธม, กำปงจาม, Prey Veng และ Takeo

จากนั้นได้มีการประชุมเร่งด่วนกับธนาคารเพื่อการพัฒนาชนบท (the Rural Development Bank; RDB) โรงสีข้าวและผู้ส่งออกข้าวเพื่อยุติปัญหาการลดลงของราคาและเพื่อความเป็นอยู่ที่ดีของชาวนา ซึ่งในที่ประชุมมีการระบุเกี่ยวกับปัจจัยหลายอย่างที่ทำให้ราคาข้าวขาวลดลง ได้แก่ ปริมาณน้ำที่เพิ่มขึ้นหลังจากฝนตกหนัก การขาดเงินทุนของโรงสีข้าวและผู้ส่งออกที่จะใช้ในการซื้อข้าวจากชาวนา และการลดลงของราคาข้าวในต่างประเทศ ซึ่งลดลงไปแล้วประมาณ 50 เหรียญสหรัฐต่อตัน

ทั้งนี้ เพื่อเป็นการช่วยเหลือชาวนา กระทรวงพาณิชย์ได้ปรึกษารัฐบาลเพื่อการพัฒนาชนบทเพื่อทบทวนความเป็นไปได้ในการให้เงินกู้เงินแก่โรงสีข้าวและผู้ส่งออกข้าวเพื่อให้สามารถซื้อข้าวขาวจากชาวนาได้ โดยการใช้ข้าวเป็นหลักประกัน ในขณะเดียวกันกระทรวงพาณิชย์จะให้ความร่วมมือกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องในการติดตามราคาข้าวขาวเพื่อแก้ไขปัญหาให้จบลงโดยเร็วที่สุด

ที่มา Oryza.com

ฟิลิปปินส์

ศูนย์ปฏิบัติการจัดการความเสี่ยงจากภัยพิบัติภายใต้กระทรวงเกษตร (The Disaster Risk Reduction Management Operations Center under the Department of Agriculture; DA) รายงานว่า ฟิลิปปินส์ได้รับความเสียหายจากพายุโซนร้อน Henry และ Inday คิดเป็นมูลค่าประมาณ 326.97 ล้านเปโซ หรือประมาณ 6.18 ล้านเหรียญสหรัฐฯ โดยมีพื้นที่ได้รับผลกระทบประมาณ 160,050 ไร่ ผลผลิตเสียหายประมาณ 308 ตันข้าวเปลือก

สำนักงานสถิติแห่งชาติ (the Philippine Statistics Authority; PSA) รายงานว่า ราคาข้าวเปลือกและข้าวสารในช่วงสัปดาห์แรกของเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมายังคงปรับตัวเพิ่มขึ้นเนื่องจากอุปทานข้าวในประเทศลดลงในช่วงเดือนที่อุปทานข้าวลดลง (the lean months) ในช่วงระหว่างเดือนมิถุนายน-กันยายน

โดยราคาข้าวเปลือกเฉลี่ย (The average farm-gate paddy price) อยู่ที่ระดับ 21.48 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 402.28 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 11% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ราคาขายส่งข้าวสารเกรดดี (The average wholesale price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.87 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 784.15 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 8% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดดี (The average retail price of the well-milled rice) อยู่ที่ระดับ 44.69 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 836.96 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 7% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

ส่วนราคาขายส่งข้าวสารเกรดธรรมดา (The average wholesale price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 38.69 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 724.59 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 10% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และราคาขายปลีกข้าวสารเกรดธรรมดา (The average retail price of the regular-milled rice) อยู่ที่ระดับ 41.07 เปโซต่อกิโลกรัม หรือประมาณ 769.17 เหรียญสหรัฐต่อตัน เพิ่มขึ้น 9% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

จากข้อมูลของสำนักงานสถิติแห่งฟิลิปปินส์ (หรือ PSA) พบว่าการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกภายในประเทศในไตรมาสที่สองของปีนี้ลดลง 1.8% แต่ระดับ 4.05 ล้านตันจาก 4.15 ล้านตันในปีที่ผ่านมา นอกจากนี้พื้นที่ปลูกข้าวยังลดลงเหลือเพียง 932,000 เฮกตาร์จากปีที่แล้วที่ 947,000 เฮกตาร์

อย่างไรก็ตาม PSA คาดว่าจะมีการเก็บเกี่ยวเพิ่มเติมใน Isabela, Nueva Ecija, Laguna, Quezon, Mindoro Oriental และ Surigao Sur โดยจะมีการควบคุมดูแลโรคที่เกิดจากศัตรูพืช และมีน้ำใช้อย่างเพียงพอในระยะเวลาการเพาะปลูก จากข้อมูลขององค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) พบว่าการเก็บเกี่ยวข้าวเปลือกและการผลิตข้าวทั้งหมดในปีนี้น่าจะมีเพียง 12.26 ล้านเมตริกตัน ในขณะที่การบริโภคข้าวในปีนี้อาจมีมากถึง 14.1 ล้านตัน ดังนั้น ฟิลิปปินส์อาจต้องใช้มาตรการการนำเข้าข้าวเพิ่มขึ้นจากต่างชาติเพื่อลดปัญหาการขาดแคลนข้าวเพื่อการบริโภคจำนวน 1.8 ล้านตัน

ในสัปดาห์ที่ผ่านมา NFA กำลังเสนอให้คณะกรรมการนำเข้าข้าวเพิ่มอีก 500,000 ตัน เพื่อเพิ่มสต็อกและจัดจำหน่ายในตลาด ซึ่งจะทำให้การนำเข้าข้าวของหน่วยงาน NFA จนถึงขณะนี้มากถึง 1 ล้านตัน

Mr. Emmanuel Pinol รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการเกษตร กล่าวว่า กรมวิชาการเกษตรคาดหวังว่า ผลผลิตจากข้าวเปลือกจะสูงเป็นประวัติการณ์ในปี นี้ เนื่องจากเกษตรกรจำนวนมากเพาะปลูกข้าวมากขึ้น ซึ่งเป็นผลมาจากราคาซื้อข้าวเปลือกที่สูงขึ้น ในปี 2017 ผลผลิตข้าวของประเทศมีจำนวน 19.26 ล้านตัน นับเป็นยอดที่สูงสุดในประวัติศาสตร์ของฟิลิปปินส์

ที่มา *Oryza.com*

จีน

สำนักข่าว Reuters รายงานว่า การประมูลขายข้าวจากสต็อกของรัฐบาล เมื่อวันที่ 17 กรกฎาคมที่ผ่านมา ศูนย์การค้าธัญพืชแห่งชาติ (the National Grain Trade Center) สามารถระบายข้าวได้ 70,252 ตัน (จากที่นำมาประมูลทั้งหมดประมาณ 1.783 ล้านตัน) โดยราคาเฉลี่ยที่ขายได้อยู่ที่ประมาณ 2,210 หยวนต่อตัน หรือประมาณ 390.96 เหรียญสหรัฐต่อตัน

สำนักข่าวซินหัวรายงานว่าข้าวจีนที่ถูกปลูกในทะเลทรายเมืองคูไบ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ ได้เข้าสู่ฤดูเก็บเกี่ยวแล้วในขณะนี้ซึ่งถือเป็นผลงานความสำเร็จที่น่าทึ่งของศาสตราจารย์หยวน หลงผิง นักวิทยาศาสตร์ชาวจีนผู้ได้รับการยกย่องให้เป็นบิดาแห่งข้าวไฮบริดและทีมวิจัยของเขา

ในเดือนมกราคมที่ผ่านมา ศาสตราจารย์หยวน หลงผิง ได้คัดเลือกข้าวหลายสิบชนิดนำมาทดลองปลูกในแปลงเล็กๆ ของพื้นที่ทะเลทรายซานเมืองคูไบ จากนั้น 5 เดือนให้หลัง ทีมผู้เชี่ยวชาญจากนานาชาติก็ได้รับเชิญให้มาร่วมกันตรวจสอบ พบว่ามีข้าว 3 สายพันธุ์ที่สามารถเติบโตได้และให้ผลผลิตประมาณ 6 ตันต่อ 1 เฮกตาร์

ความท้าทายที่สำคัญที่สุดคือ ดินของทะเลทรายแห่งนี้เป็นดินที่มีสารอินทรีย์ในระดับต่ำ และไม่สามารถกักเก็บความชุ่มชื้นไว้ในดินได้ เนื่องจากมีโครงสร้างดินที่เป็นเม็ดเล็กๆ และที่เลวร้ายไปกว่านั้นก็คือ ข้างใต้พื้นที่แห่งนี้เพียง 7.5 เมตรเป็นน้ำทะเล ทำให้ดินที่นี่เสี่ยงต่อการกลายเป็นดินเค็มได้โดยง่าย

อย่างไรก็ตาม ทีมงานของศาสตราจารย์หยวน หลงผิง ยังมีเป้าหมายระยะยาวอยู่ที่การปลูกข้าวให้ได้ประมาณ 10% ของพื้นที่ทั้งหมดของสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ (มีพื้นที่ประมาณ 83,600 ตารางกิโลเมตร) ทั้งยังมีเป้าหมายจะพัฒนาจนสามารถนำข้าวไปปลูกยังตะวันออกกลางและแอฟริกาใต้ให้ได้อีกด้วย

ที่มา *Oryza.com*

ฮ่องกง

หน่วยงาน Trade and Industry Department ของฮ่องกง รายงานว่า ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 154,100 ตัน ลดลง 1.5% เมื่อเทียบกับปริมาณ 156,400 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 90,200 ตัน ลดลง 15.7% เมื่อเทียบกับ 107,000 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวขาว 2,800 ตัน ข้าวหอม 82,100 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 5,300 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 58.5% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (ลดลง 14.5% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาดในช่วงเดียวกันของปี 2560 ซึ่งอยู่ที่ 68.4%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 34,000 ตัน เพิ่มขึ้น 23.2% เมื่อเทียบกับ 27,600 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 (ประกอบด้วยข้าวหอม 30,100 ตัน ข้าวขาว และข้าวชนิดอื่นๆรวม 3,900 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 22.1%) จีนประมาณ 10,200 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 6.6%) กัมพูชาประมาณ 7,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 5.1% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาทั้งปริมาณ และสัดส่วนเพิ่มขึ้น 316% และ 328% ตามลำดับ) ออสเตรเลียประมาณ 4,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 3.2%) สหรัฐอเมริกาประมาณ 3,900 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.5%) และประเทศอื่นๆ 3,000 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%)

สำหรับการส่งออก (Re-export) ไปยังประเทศอื่นนั้น ในช่วงเดือนมกราคม-มิถุนายน 2561 มีปริมาณ 8,268 ตัน เพิ่มขึ้น 18.0% เมื่อเทียบกับจำนวน 7,006 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยส่งไปยังมาเก๊าจำนวน 7,238 ตัน สหรัฐจำนวน 321 ตัน แคนาดา 98 ตัน จีน 238 ตัน เป็นต้น ส่วนการเก็บข้าวในสต็อก (Closing stock (excluding reserve stock)) ฮ่องกงมีข้าวอยู่ในสต็อก ณ เดือนมิถุนายน 2561 รวม 13,900 ตัน และมีส

ต็อกสำรอง (Reserve stock) จำนวน 13,100 ตัน ทั้งนี้ในปี 2017 ที่ผ่านมา อัตราการบริโภคข้าวเฉลี่ยต่อคนต่อปี อยู่ที่ประมาณ 42 กิโลกรัม ลดลง 2.3% เมื่อเทียบกับจำนวน 43 กิโลกรัม ในปี 2016 และลดลงประมาณ 12.5% เมื่อเทียบกับ 48 กิโลกรัมในปี 2007

ทางด้านราคาข้าวเฉลี่ยที่ฮ่องกงนำเข้าจากประเทศต่าง ๆ นั้น (Average Rice Import CIF (Cost Insurance Freight) Prices) ในเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ราคานำเข้าข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 8.55 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 2.2% เมื่อเทียบกับ 8.37 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ส่วนราคานำเข้าข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 4.93 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) ลดลงประมาณ 2.7% เมื่อเทียบกับ 5.07 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัมในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ด้านราคาขายปลีกเฉลี่ย (Average Retail Prices) ในเดือนมิถุนายน 2561 ที่ผ่านมา ราคาขายข้าวหอมจากไทย (Thai Fragrant) อยู่ที่ 11.94 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 1.6% เมื่อเทียบกับ 11.75 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา ส่วนราคาขายข้าวหอมจากเวียดนาม (Vietnamese Fragrant) อยู่ที่ 8.13 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม (HK\$/kg) เพิ่มขึ้นประมาณ 1.4% เมื่อเทียบกับ 8.02 เหรียญฮ่องกงต่อกิโลกรัม ในเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมา

ทั้งนี้ ในปี 2560 ที่ผ่านมา ฮ่องกงนำเข้าข้าวจากแหล่งนำเข้าต่างๆรวมประมาณ 313,500 ตัน ลดลง 0.3% เมื่อเทียบกับปริมาณ 314,600 ตัน ในปี 2559 โดยนำเข้าจากไทยประมาณ 206,500 ตัน เพิ่มขึ้น 10.1% เมื่อเทียบกับ 187,500 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวขาว 7,600 ตัน ข้าวหอม 186,300 ตัน และข้าวชนิดอื่นๆ 12,600 ตัน) คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 65.9% ของปริมาณนำเข้าทั้งหมด (เพิ่มขึ้น 10.6% เมื่อเทียบกับส่วนแบ่งตลาด ในปี 2559 ซึ่งอยู่ที่ 59.6%) รองลงมาคือเวียดนามซึ่งฮ่องกงนำเข้าประมาณ 49,900 ตัน ลดลง 42.4% เมื่อเทียบกับ 86,700 ตัน ในปี 2559 (ประกอบด้วยข้าวหอม 45,100 ตัน ข้าวขาวและข้าวชนิดอื่นๆรวม 4,800 ตัน คิดเป็นส่วนแบ่งตลาด 15.9%) จีนประมาณ 13,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.4%) กัมพูชาประมาณ 13,600 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 4.3% โดยฮ่องกงนำเข้าข้าวจากกัมพูชาทั้งปริมาณ และสัดส่วนเพิ่มขึ้น 177.6% และ 168.8% ตามลำดับ) ออสเตรเลียประมาณ 6,300 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 2.0%) และประเทศอื่นๆ 5,700 ตัน (ส่วนแบ่งตลาด 1.8%)

ที่มา Trade and Industry Department

อินเดีย

สมาคมผู้ส่งออกข้าวของอินเดีย (All India Rice Exporters Association; AIREA) มีแผนที่จะจัดคณะผู้แทนซึ่งประกอบด้วยผู้ประกอบการโรงสีข้าว ผู้ส่งออก และเจ้าหน้าที่ของทางการอินเดีย เดินทางไปเยือนประเทศจีนในช่วงระหว่างวันที่ 30-31 กรกฎาคมนี้ เพื่อหาช่องทางในการขยายตลาดข้าวอินเดียในประเทศจีน

ทั้งนี้ ทางการจีนได้อนุญาตให้ผู้ประกอบการโรงสีข้าวของอินเดียจำนวน 14 แห่งสามารถส่งออกข้าวไปยังประเทศจีนได้ และมีอีก 12 แห่งที่กำลังรอการอนุญาตจากหน่วยงานของทางการจีน

เมื่อช่วงต้นเดือนที่ผ่านมาเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานจีนได้เดินทางไปตรวจโรงสีข้าวที่แปรรูปข้าวขาวที่ไม่ใช่ใบสามตาของอินเดียแล้ว หลังจากทีรัฐบาลของทั้งสองประเทศได้ลงนามในบันทึกความเข้าใจ (memorandum of understanding; MoU) เกี่ยวกับการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ใบสามตาจากอินเดียไปจีนแล้วเมื่อเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา

มา ซึ่งสาระสำคัญของ MoU คือภายใต้พิธีสารปี 2006 เรื่องข้อกำหนดด้านสุขอนามัยพืชเพื่อการส่งออกข้าวจาก อินเดียไปยังประเทศจีนได้รับการแก้ไขเพื่อให้ครอบคลุมถึงการส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ข้าวบาสมาดัตด้วย

ภาวะราคาข้าวในสัปดาห์ที่ผ่านมาปรับลดลงสู่ระดับต่ำสุดในรอบ 15 เดือน ท่ามกลางภาวะความต้องการ ข้าวจากต่างประเทศที่ลดลง โดยเฉพาะจากบังคลาเทศและศรีลังกา ขณะที่คำสั่งซื้อจากตลาดแอฟริกายังคงมีไม่มากนัก ประกอบกับค่าเงินรูปียังคงมีทิศทางที่อ่อนค่าลง ซึ่งนับตั้งแต่ต้นปีที่ผ่านมาค่าเงินรูปีอ่อนค่าลงไปแล้วประมาณ 7% ทั้งนี้ราคาข้าวหนึ่ง 5% อยู่ที่ระดับ 386-390 เหรียญสหรัฐฯต่อตัน ลดลง 2 เหรียญสหรัฐฯ จากระดับ 388-392 เหรียญสหรัฐฯเมื่อสัปดาห์ก่อนหน้า ซึ่งเป็นระดับราคาต่ำสุดนับตั้งแต่วันที่ 20 เมษายนของปีที่ผ่านมา

กรมอุตุนิยมวิทยา (the Indian Meteorological Department; IMD) รายงานว่า ณ วันที่ 23 กรกฎาคมที่ผ่านมา อินเดียมีปริมาณฝนตกน้อยกว่าระดับปกติประมาณ 2% โดยบริเวณภาคกลางและภาคใต้ มีฝนตกในระดับที่สูงกว่าค่าปกติประมาณ 18% และ 13% ตามลำดับ ขณะที่ในภาคตะวันออกเฉียงเหนือ และภาค ตะวันออกเฉียงเหนือ มีฝนตกในระดับที่ต่ำกว่าค่าปกติประมาณ 7% และ 32% ตามลำดับ

ทั้งนี้ ฤดูมรสุมของอินเดียจะอยู่ในช่วงระหว่างวันที่ 1 มิถุนายนถึง 30 กันยายน ซึ่งฝนที่ตกในช่วงเวลานี้ จำเป็นต่อการเพาะปลูกพืชของอินเดียในฤดูการผลิต Kharif

กระทรวงเกษตร (the Indian Agriculture Ministry) รายงานว่า ณ วันที่ 18 กรกฎาคมที่ผ่านมา การเพาะปลูกข้าวในฤดูการผลิต Kharif (มิถุนายน-ธันวาคม) ของปีการผลิต 2018/19 มีการเพาะปลูกไปแล้วประมาณ 111.71 ล้านไร่ ลดลงประมาณ 12% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่แล้ว เนื่องจากในปีนี้มีปริมาณฝนตกน้อยกว่า ระดับปกติในบางพื้นที่

ที่มา *Oryza.com*

ปากีสถาน

สำนักงานสถิติปากีสถาน (The Pakistan Bureau of Statistics; PBS) รายงานว่าในเดือนมิถุนายน 2561 ซึ่งเป็นเดือนสุดท้ายของปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม 2560-มิถุนายน 2561) ปากีสถานส่งออกข้าว 271,602 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.96% เมื่อเทียบกับจำนวน 256,324 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 แต่ลดลง 27.93% เมื่อเทียบกับ เดือนพฤษภาคม 2561 ที่มีการส่งออกจำนวน 376,863 ตัน โดยในเดือนมิถุนายน 2561 ปากีสถานส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่บาสมาดัตจำนวน 227,706 ตัน เพิ่มขึ้น 17.44% เมื่อเทียบกับจำนวน 193,885 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และส่งออกข้าวบาสมาดัตจำนวน 43,896 ตัน ลดลง 29.7% เมื่อเทียบกับจำนวน 62,439 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560

ทั้งนี้เมื่อสิ้นสุดปีงบประมาณ 2017/18 (กรกฎาคม-มิถุนายน) ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 4,106,010 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 16.54% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,523,154 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 โดยส่งออกข้าวขาวที่ไม่ใช่ บาสมาดัตจำนวน 3,585,251 ตัน เพิ่มขึ้น 17.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,053,891 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 และส่งออกข้าวบาสมาดัตจำนวน 520,759 ตัน เพิ่มขึ้น 10.97% เมื่อเทียบกับจำนวน 469,263 ตัน ในช่วงเดียวกันของปี 2560 ส่วนมูลค่าการส่งออกในปีงบประมาณ 2017/18 อยู่ที่ 2,037.075 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ เพิ่มขึ้น 26.78% เมื่อเทียบกับ 1,606.834 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯในช่วงเดียวกันของปี 2560

ทั้งนี้ ในปีงบประมาณ 2016/17 ปากีสถานส่งออกข้าวรวม 3,523,154 ตัน มูลค่า 1,606.834 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยปริมาณส่งออกลดลงประมาณ 17% และมูลค่าลดลง 13.63% เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2015/16 ที่มีการส่งออกจำนวน 4,246,445 ตัน มูลค่า 1,860.497 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ โดยในปี 2016/17 ปากีสถานส่งออกข้าวขาว

ที่ไม่ใช่บาสมาดิจำนวน 3,053,891 ตัน ลดลง 18.9% เมื่อเทียบกับจำนวน 3,766,471 ตัน ในปี 2015/16 และส่งออกข้าวบาสมาดิจำนวน 469,263 ตัน ลดลง 2.23% เมื่อเทียบกับจำนวน 479,974 ตัน ในปี 2015/16

ที่มา *Oryza.com*

สหภาพยุโรป

สหภาพยุโรป (the European Union; EU) รายงานว่า การนำเข้าข้าวในปีการผลิต 2017/18 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-31 สิงหาคม 2561) ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2560-17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา EU นำเข้าข้าว 1,128,389 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 835% เมื่อเทียบกับจำนวน 1,041,425 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 117,461 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 39.4% เมื่อเทียบกับจำนวน 84,262 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,010,928 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 5.62% เมื่อเทียบกับจำนวน 957,163 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปนำเข้าข้าว 25,158 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศต่างๆที่นำเข้าข้าวประกอบด้วย สหราชอาณาจักร 228,805 ตัน ฝรั่งเศส 165,905 ตัน เนเธอร์แลนด์ 123,437 ตัน เยอรมนี 88,464 ตัน โปแลนด์ 85,026 ตัน อิตาลี 82,079 ตัน สเปน 79,133 ตัน เบลเยียม 67,729 ตัน โปรตุเกส 66,856 ตัน สาธารณรัฐเชค 35,610 ตัน สวีเดน 25,752 ตัน เป็นต้น

ทางด้านการส่งออกนั้น ในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา มีการส่งออก 307,777 ตัน เพิ่มขึ้น 14.49% เมื่อเทียบกับจำนวน 257,563 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 251,860 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 14.38% เมื่อเทียบกับจำนวน 220,190 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 55,917 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 49.62% เมื่อเทียบกับจำนวน 37,373 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ทั้งนี้ในสัปดาห์สิ้นสุดวันที่ 17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา สหภาพยุโรปส่งออกข้าว 2,209 ตัน โดยในช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2560-17 กรกฎาคม 2561 ที่ผ่านมา ประเทศที่ส่งออกข้าวประกอบด้วย ประเทศอิตาลีจำนวน 124,788 ตัน กรีซ 49,797 ตัน สเปน 38,425 ตัน โปรตุเกส 31,723 ตัน โปแลนด์ 30,781 ตัน บัลแกเรีย 13,509 ตัน โรมาเนีย 8,973 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ในปีการผลิต 2016/17 (ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-31 สิงหาคม 2560) สหภาพยุโรป (EU) นำเข้าข้าวจำนวน 1,145,247 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,237,597 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยนำเข้าข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 93,667 ตัน ลดลง 6.5% เมื่อเทียบกับ 100,195 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica นำเข้า 1,051,580 ตัน ลดลง 7.5% เมื่อเทียบกับ 1,137,402 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ทั้งนี้ในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 สหราชอาณาจักรนำเข้า 248,750 ตัน ฝรั่งเศส 184,561 ตัน เนเธอร์แลนด์ 139,741 ตัน อิตาลี 92,751 ตัน โปแลนด์ 89,601 ตัน เยอรมนี 84,005 ตัน โปรตุเกส 68,864 ตัน เบลเยียม 49,292 ตัน สเปน 47,674 ตัน สาธารณรัฐเชค 33,981 ตัน สวีเดน 28,096 ตัน เป็นต้น

ด้านการส่งออกในปีการผลิต 2016/17 ช่วงตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 มีการส่งออก 281,987 ตัน เพิ่มขึ้น 21% เมื่อเทียบกับ 233,069 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยเป็นการส่งออกข้าวสายพันธุ์ Japonica จำนวน 239,555 ตัน เพิ่มขึ้น 21.6% เมื่อเทียบกับ 197,007 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน ขณะที่ข้าวสายพันธุ์ Indica ส่งออก 42,432 ตัน เพิ่มขึ้น 17.70% เมื่อเทียบกับ 36,062 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีก่อน โดยในช่วงวันที่ 1 กันยายน 2559-29 สิงหาคม 2560 ประเทศอิตาลีถือเป็นผู้ส่งออกรายใหญ่ที่สุดโดยส่งออก

128,341 ตัน กรีซ 52,221 ตัน สเปน 34,335 ตัน โปรตุเกส 29,047 ตัน บัลแกเรีย 18,106 ตัน สหราชอาณาจักร 5,401 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com*

บราซิล

สถาบันข้าวแห่ง Rio Grande do Sul (the Rice Institute of Rio Grande do Sul; IRGA) รายงานว่า ในช่วง 6 เดือนแรกของปี 2018 (มกราคม-มิถุนายน) บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 911,634 ตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 3 เท่าเมื่อเทียบกับจำนวน 334,640 ตัน ในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยประเทศ Venezuela ยังคงเป็นประเทศผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ ซึ่งนำเข้าไปประมาณ 318,264 ตัน ตามด้วยประเทศ Senegal จำนวน 95,562 ตัน ประเทศ Cuba จำนวน 86,766 ตัน, Gambia จำนวน 65,559 ตัน, Peru จำนวน 54,601 ตัน, Nicaragua จำนวน 53,135 ตัน, Sierra Leone จำนวน 52,943 ตัน, Switzerland จำนวน 29,999 ตัน, Puerto Rico จำนวน 16,171 ตัน, Bolivia จำนวน 14,889 ตัน, U.S. จำนวน 12,897 ตัน และ South Africa จำนวน 10,248 ตัน เป็นต้น

ทั้งนี้ ในปี 2017 บราซิลส่งออกข้าวจำนวน 870,268 ตัน ลดลงประมาณ 7% เมื่อเทียบกับจำนวน 935,085 ตัน ในปี 2016

ทางด้านการนำเข้านั้น ในช่วง 6 เดือนแรกของปีบราซิลนำเข้าข้าวจำนวน 379,121 ตัน โดยนำเข้าจากประเทศ Paraguay จำนวน 306,497 ตัน Argentina จำนวน 31,989 ตัน Uruguay จำนวน 32,108 ตัน Suriname จำนวน 3,750 ตัน Italy จำนวน 3,487 ตัน Guyana จำนวน 853 ตัน Vietnam จำนวน 171 ตัน เป็นต้น

ที่มา *Oryza.com* และ *Riceonline.com*

